



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **มติชน** ปีที่ **41** ฉบับที่ **14660** หน้า **5**

Col.Inch : 21.32 Ad Value : 23,452 PRValua (x3) : 70,356

คพ.เกาะติดฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่วัดคลิตี้พลธรรมาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นำโดยนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดี คพ. พร้อมนายศุภวัฒน์ คุณวรวิณีจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (มหาชน) ผู้รับจ้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการภาคประชาชน และชาวบ้านคลิตี้กว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

ต่อมาคณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยและองค์ประกอบต่างๆ นายศุภวัฒน์ ระบุว่า ทางกรมขอใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่บนเขาสูง โดยบ่อดังกล่าวห่างจากหมู่บ้านคลิตี้บนประมาณ 7 กิโลเมตร (ตามแผน) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หิน ทางบริษัท ต้องทำการปรับพื้นผิวให้มีความลึก 8 เมตร โดยการขุดเอาหินทั้งหมดออกจากพื้นที่ (ประมาณ 200,000 ตัน) โดยการนำไปปรับพื้นผิวถนนทั้งหมดที่อยู่ในแผนการฟื้นฟูฯ รวมทั้ง

นำไปปิดคลุมพื้นที่โรงแต่งแร่และพื้นที่โดยรอบ รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแผนการดำเนินการกรมควบคุมมลพิษในปี 2561 ต้องดำเนินการในส่วนของ 1.งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยและองค์ประกอบต่างๆ 2.งานปิดคลุมพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่และบริเวณโดยรอบ 3.งานฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่โดยการตาดคอนกรีต 4.งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว 5.งานปรับปรุงถนนบริเวณคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง 6.งานก่อสร้างฝายดักตะกอนจำนวน 2 ฝาย ในปี 2562 ดำเนินการ 1.งานปิดคลุมพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ และบริเวณโดยรอบ 2.งานคูตะกอน ในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝาย และปี 2563 ดำเนินการ 1.งานปิดคลุมหลุมฝังกลบ 2.งานปรับคืนสภาพพื้นที่โครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ภายใต้การดำเนินการของกรมควบคุมมลพิษกำลังเป็นที่จับตาของนักวิชาการและสังคม ว่าสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องการฟื้นฟู เพื่อคืนชีวิตให้ลำห้วยคลิตี้ที่ครั้งหนึ่งได้ชื่อว่า เป็นลำห้วยมรณะ จะกลับมาเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่ชาวคลิตี้จะสามารถกลับมาใช้หล่อเลี้ยงชีวิตได้เหมือนในอดีตเมื่อใด